

Số: 315/BC-UBND

Tuy Phước, ngày 08 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của NSNN năm 2022 và đề xuất phương án xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của NSNN năm 2026

Căn cứ Công văn số 2232/STC-QLNS ngày 02/7/2024 của Sở Tài chính về việc đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của NSNN năm 2022 và đề xuất phương án xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của NSNN năm 2026. UBND huyện Tuy Phước báo cáo tình hình thực hiện, cụ thể như sau:

1. Về đánh giá kết quả định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022.

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 77/2021/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định là căn cứ để UBND huyện phân bổ kinh phí cho cấp huyện và cấp xã.

- Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 về cơ bản đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của NSNN, ngân sách huyện và ngân sách xã, thị trấn; thực hiện được các chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách nhà nước đã ban hành, đáp ứng cơ bản nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đồng thời tạo điều kiện cho các địa phương chủ động xây dựng và quyết định ngân sách của mình, khuyến khích các địa phương tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách, phân đầu tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng ngân sách hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện trong giai đoạn 2022-2025.

- Định mức chi của một số sự nghiệp cơ bản đáp ứng nhu cầu thực hiện của địa phương. Các chế độ chính sách được phân bổ đầu năm đảm bảo chi trả cho các đối tượng thụ hưởng kịp thời, đúng quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những khó khăn vướng mắc về kinh phí chi thường xuyên, Cụ thể:

- Một số chính sách ngân sách địa phương đối ứng còn gặp khó khăn để cân đối như Chế độ hợp HĐND về chuyên đề; Chi theo Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Bình Định; Chi tổ chức Đại Hội các ban , ngành , Đoàn thể; chi cho đền ơn đáp nghĩa các ngày lễ lớn, Quỹ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, Quỹ hỗ trợ nông dân, Kinh phí đối ứng mua vaccine và tinh bò cho nông hộ, Kinh phí đối ứng thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia, Đối ứng kinh phí mua bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh, đối ứng các hoạt động, các đề án của cấp trên tại các cơ quan, đơn vị khối mặt trận đoàn thể... Mặt khác chỉ số giá tiêu dùng hàng năm tăng nhưng định mức chi thường xuyên các đơn vị ổn định .

- Định mức phân bổ chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục cơ bản đáp ứng được tiền lương, tuy nhiên về phần kinh phí hoạt động cơ cấu 19/81 (tối thiểu 19% chi thường xuyên trên tổng chi sự nghiệp giáo dục) theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đ/tháng; trong khi đó mức lương cơ sở năm 2023 tăng lên 1.800.000đ/tháng theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và tăng MLCS năm 2024 lên 2.340.000 đ/tháng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP, nhưng kinh phí hoạt động vẫn áp dụng phân bổ theo thời kỳ đầu ổn định 1.490.000 đ/tháng, do vậy nguồn kinh phí chi thực hiện các nhiệm vụ giáo dục khác trên địa bàn hết sức khó khăn.

- Định mức phân bổ của năm 2022 thì một số nhiệm vụ chính trị quan trọng phát sinh tại địa phương không đủ kinh phí để thực hiện. Cụ thể: Nhu cầu kinh phí để trang bị các phương tiện máy móc thực hiện Đề án 06 tại huyện và xã rất lớn trong khi nguồn thu của địa phương rất khó khăn. Ngoài ra hiện nay tại các xã, thị trấn đã thành lập Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, tuy nhiên tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐ ngày 12/6/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định có quy định việc mua sắm sửa chữa phương tiện, trang thiết bị làm việc từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định của phân cấp, nếu vẫn áp dụng định mức phân bổ cho sự nghiệp an ninh như năm 2022 sẽ khó khăn để địa phương thực hiện.

2. Đề xuất phương án xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2026

- Định mức chi thường xuyên các đơn vị : Đề nghị Sở Tài chính hàng năm nên tăng định mức chi thường xuyên theo chỉ số giá tiêu dùng hàng năm.

- Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính tăng định mức cho hoạt động cho xã, thị trấn cao hơn năm 2022. Vì xã, thị trấn là đơn vị cuối cùng thực hiện các nhiệm vụ chính trị cấp trên giao.

- Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính nên cân đối riêng như Đại hội Đảng, Bầu cử Hội đồng nhân dân, Diễn tập phòng thủ ở huyện, xã, thị trấn ...

- Chi các lĩnh vực sự nghiệp: Thực hiện phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 cho các lĩnh vực sự nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, định hướng đổi mới khu vực sự nghiệp công lập theo theo cơ chế tự chủ tài chính quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và các quy định của pháp luật về việc giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công, cụ thể:

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: Khuyến khích đơn vị tăng dần mức độ tự chủ; từ năm 2026, giảm dần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và theo khả năng tự đảm bảo chi hoạt động từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị (ngoài các khoản chi lương, các khoản chi có tính chất lương và chi cho con người). Định mức hỗ trợ chi thường xuyên được vận dụng không quá định mức phân bổ chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể của đơn vị cùng quy mô biên chế.

+ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp): Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên trong thời gian ổn định ngân sách. Định mức hỗ trợ chi thường xuyên được vận dụng không quá định mức phân bổ chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể của đơn vị cùng quy mô biên chế. Đối với lĩnh vực sự nghiệp giáo dục phân bổ kinh phí chi thường xuyên theo tiêu chí số học sinh.

Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước báo cáo Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Tài chính- KH huyện;
- Lưu: VT.

Huỳnh Nam